
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  (สมัยสามัญท่ี ๓) 
อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ ๓ เมื่ออังคารที่  ๒๓  เดือน   สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์ ประธานสภาฯ อบต.ท่าวัด   
๒ นางจิตบรรจง  ประวาระณา รองประธานสภาฯ อบต.ท่าวัด   
๓ นางชณิศษา  ธเนศชานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑   
๔ นายโชคทวี  ตาเกิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔   
๕ นายปอง  ราชบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕   
๖ นางทองจันทร์  นาเพ็ก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖   
๗ นายบุญล้น  หานุภาพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗   
๘ นางสาวสมภาร  มูลสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘   
๙ นายอนุชิต  อภิรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   
๑๐ นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   
๑๑ นายสยาม  นาไพรวัน ปลัด อบต.ท่าวัด/เลขานุการสภาฯ   

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

     
     

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประยูร  ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๒ นายคำพันธ์  ศรีมนตรีสง่า รององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๓ นายสมชาย  ทับแสนลี รององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๔ นายสุทะ  ขันทีท้าว เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๕ นางวิลาวัลย์  หน่ายโสก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด   
๖ นายจักรวาล  ประระทัง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าวัด   
๗ นายศรเพ็ชร  สมอคำ หัวหน้าสำนักงานปลัด   
๘ นางสาวฐิตินา  อามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๙ สอ.หญิงนฤมล มาตวังแสง จพง.การเงิน/บัญชีฯ(รักษาราชแทนผอ.

กองคลัง 
  

๑๐ นายสุประวัติ  ไมตรีแพน นักวิชาการศึกษา   
๑๐ นายกำจัด  ทับเจริญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   



-๒- 

ที่ประชุม เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

นายอิศรานุพงษ์   พิมนต์  เมื่อถึงเวลาประชุม  มาประชุมครบจำนวน  ๑๐ คน  ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมแล้วผม 
ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระที่ได้

กำหนดไว้ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ทีป่ระธานจะแจ้งใหท้ี่ประชุม 
 

 นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ขอขยายประชุมสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๕ จาก 
ประธานสภาฯ อำเภอแวงน้อย และได้ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จึงเปิดประชุมสภาฯในวันนี้เอกสารตามท่ีแนบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์  - สมัยประชุม สมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ   
 

นายสยาม  นาไพรวัน  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา/ปลัด ขอเพ่ิมเติมหน้าที่ ๑๕ ขอรายงานการประชุมตรงข้อความว่าการเสนอวันที่จะรับคำแปรญัตติ
   ของท่านสมาชิกสภาฯนั้นต้องเป็นสมาชิกเป็นผู้เสนอครับข้อเปลี่ยนแปลงเพ่ือความถูกต้องด้วย  
 

ประธานสภาฯ   ครับสมาชิกสภาฯท่านใดจะเพ่ิมเติมข้อความหรือแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ
   ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบกับรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๒  
   เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ 
 
มติที่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์      โดยมีมติ       ๑๐   เสียง    
           ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
          งดออกเสียง   -     เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
 - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง   ญัตติที่เสนอ 
 
นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์           ๔.๑ การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ      
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๖๖  วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
 

นายอนุชิต  อภิรักษ์    สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดได้ดำเนินการประชุม
ประธานคณะกรรมการฯ  สภาสมัย สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙  สิงหาคม  
    ๒๕๖๕  สภามีมติ รับหลักการวาระที่ ๑ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  และได้กำหนด
    ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๐,๑๑  , 

           -๓-   
๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ของทุกวัน ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลาราชการ ณ ห้องประชุม



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นั้น จึงขอสรุปรับคำแปรญัตติแห่ง (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม 
นางจิตบรรจง  ประวาระณา           รายงานการพิจารณาและแปรญัตติ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ    (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้ว
นั้น ปรากฏว่าสมาชิกสภา อบต. ไม่มายื่นคำขอแปรญัตตินายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าวัด ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่มีความประสงค์ที่
จะแปรญัตติแต่อย่างใดจึงขอสรุปรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ดังต่อไปนี้ 

-คำแถลงงบประมาณ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
-บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
-ข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย  ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖            

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
-ประมาณ การรายรับ  งบประม าณ รายจ่ าย  ประจำปี งบประมาณ            

พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
-รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖           

ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข  
 

นายอนุชิต  อภิรักษ์   ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายงานพิจารณาและแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
ประธานคณะกรรมการฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับต่อไป กระผมขอ           

สรุปการพิจารณาและแปรญัตติฯ ดังต่อไปนี้ 
ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญั ตติ  (ร่าง) ข้อบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ประสงค์ยื่นคำขอแปรญัตติประกอบกับ
คณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงข้อมูลยืนยันเห็นควรคงไว้ซึ่งร่าง
เดิมที่เสนอสภาฯ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ เนื่องจากได้ดำเนินการเป็นไปตาม 

   
 
              -๔- 

 รูปแบบและวิธีการงบประมาณครบถ้วน และเป็นไปเพ่ือบำบัดทุกข์บำรุงสุขสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ทุกประการ และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้ว  ไม่มีการแก้ไขและให้คงไว้ร่างเดิมเพ่ือให้
การพิจารณา ในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอ 
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ตามร่างเดิมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เพ่ือที่จะได้เสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในลำดับต่อไป 

 



นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์   ๔.๒ การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เพื่อตรา

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ขอให้ยก
 มือครับ 

 
มติที่ประชุมฯ  -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์      โดยมีมติ       ๑๐   เสียง    
            ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
             งดออกเสียง   -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง   อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ครับขอขอบคุณผู้บริหารที่ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาของบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
   ๓ เนื่องจากน้ำประปาไม่สะอาดทำให้มีหนังสือร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จึงได้
   สนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนจึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ 
 

นายอนุชิต  อภิรักษ์   เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ขอนำเรียนที่ประชุม เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างดับจุดบ้านนายชาญวิทย์  ปะวะเข และป้าย อบต.ท่า
   วัด ล้มเนื่องมีรถชนจุดก่อนจะถึงสะพาน ๒ ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ 
 

นายบุญล้น  หานุภาพ  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ขอแจ้งที่ประชุม เรื่อง ฝนตกหนักทำให้ฝายจุดนานายหนูนา  ประเสริฐวงษา เกิดการชำรุดน้ำ
   ไหลลอดฝายเป็นโพงลึกทำให้รถไม่สามารถผ่านได้เพราะจุดนี้เป็นการขนถ่ายการผลิตของ
   ประชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นขอให้มีแนวทางแก้ไขให้ด้วยนะครับ 
 

นายปอง  ราชบุรี  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เรื่อง แจ้งย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างจุดทางเข้าหมู่บ้านถนนเส้นแวงน้อย-ท่าวัด ขอให้ทำการแก้ไข
   ให้ด้วยนะครับเพราะแจ้งมาหลายครั้งแล้วชาวบ้านก็มีการเน็บแนมแค่ไฟฟ้าต้นเดียวก็ทำไม่ได้
   เพราะหลายเดือนแล้วที่มาดำรงตำแหน่งสมาชิก อบต.ขอบคุณครับ 
 

 
 

-๕- 
นางสาวสมภาร  มูลสุวรรณ เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ขอขอบคุณผู้บริหารที่ช่วยล้างถนนให้ชาวบ้านเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและพระสงฆ์ที่ใช้
   เส้นทางนี้ฝ่ายขอขอบคุณด้วยคะ 
 

นางทองจันทร์  นาเพ็ก  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอเรียนถาม เรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสินธนู-บ้านนายวิชัย  ชาวสวน ผู้รับ
   จ้างไม่ได้ทำการก่อสร้างแล้วเพราะพูดจากับผู้ใหญ่บ้านไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ขอฝาก 
   ผู้บริหารช่วยติดตามหาผู้รับจ้างให้ด้วยคะ 
 

นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ขอเรียนถาม ๒ - ๓ เรื่อง ดังนี้ 
    ๑. เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซล มันขาดอะไรหรือเปล่าเพราะอุปกรณ์ก็มา
   ครบแล้วติดอยู่แค่หินกับทรายฝากรีบเร่งให้ด้วยนะคะ 



    ๒. เรื่อง ฝาตะแกงวางท่อระบายน้ำก็ได้พูดกันมานานแล้วเมื่อไหร่จะดำเนินการเพราะ
   มองดูแล้วอาจเกิดอันตรายกับประชาชนได้หรือจะให้มีการเสียชีวิตก่อนเร่งด่วนด้วยนะคะ 
    ๓. เรื่อง วางท่อระบายน้ำด้านข้างหนองเชือก -โรงสีชุมชนเพราะท่าหากน้ำไหลลง
   หนองมากเกินไปน้ำจะไหลเข้าหมูบ่้านทันดีจึงหาทางแก้ไขไหว้ก่อนขอฝากท่านประธานด้วยคะ 
 

นายบุญล้น  หานุภาพ  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตอีกครั้งขอแจ้งความเดือดร้อนเรื่องถนนสายจากนายสมัย  โสธร –นานายบุญล้น 
   ช่วงนี้การสัญจรไปมาไม่สะดวกครับ 
 

นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์ เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตนำเรียนเพราะสภาพทุกหมู่บ้านขณะนี้สภาพก็ไม่แตกต่างกันเพราะเป็นหน้าฝนการ
   สัญจรคงไม่สะดวกแน่นอนขอให้ผ่านหน้าฝนไปก่อนค่อยแก้ไขขอรวบรวมโครงการไว้ก่อน และ
   ขอเรียนถามโครงการปลูกผักสวนครัวของหมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม มีการจัดตั้งกลุ่มแต่ช่วงนี้
   ดำเนินการไม่ได้เพราะระบบน้ำโดยการใช้แผงโซล่าเซลพังเพราะวาตภัยช่วงเดือนเมษายนที่
   ผ่านมา นั้น เพราะเป็นของส่วนรวมทาง อบต.ช่วยเหลือไม่ได้ขอปรึกษาท่ีประชุมพอจะมี 
   งบประมาณช่วยเหลือได้ไหมคะเป็นรูปแบบโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 

นายประยูร  ขุนสุวรรณ  เรียน ท่านประธานสภา/ปลัด/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายก อบต.ท่าวัด ครับอันแรกเราต้องดูสภาพส่วนรวมก่อนถ้าหากแก้ไขไปช่วงนี้กลัวงบประมาณศูนย์เปล่ารอให้
   ช่วงปลายฝนก่อนในส่วนของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลนั้นต้องอุปกรณ์หิน/ทราย
   ไม่รู้ว่าทำงานแบบไหนของส่วนราชการผมเข้าใจท่านสมาชิกสภาฯครับของหมู่ที่ ๑๐ ได้ออก
   สำรวจก็จะวิธีการแก้ไขให้โครงการวางท่อ หมู่ที่ ๖ สะพานไม้ หมู่ที่ ๗ ท่านสมาชิกได้โทร
   ประสาน เรื่องการวางหิรลูกรังไหล่ทางถนนคสล.เส้นจากแยกเสาโทรศัพท์ -สามแยกทางบ้าน
   หนองโกน้อยด้านทิศตะวันตกผมได้ประสานผู้รับจ้างแล้วให้เอาลูกรังมาลงใหม่ส่วนของฝายนั้น
   หลังเลิกประชุมจะได้ออกสำรวจพร้อมๆกันทั้งท่านสมาชิกสภาฯด้วยเรื่อง ป้ายหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๔ 
   บ้านรวง ก็ได้ประสานทางโทรศัพท์แล้วส่วนฝาตะแกง และขุดลอกวัชพืชหนองแวงคงจะเป็น
   งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

นายสยาม  นาไพรวัน  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา/ปลัด ครับเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯติดตามมาโดยตลอดนั้น ส่วนการดำเนินการ นั้น คงจะเป็น  

-๖- 
   งบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มจาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขุดลอกวัชพืชหนองแวงพร้อมฝาตะแกง
   ส่วนงบประมาณคงจะเข้าประมาณ พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการภาพรวม
   ในตำบลกลุ่มอาชีพผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งรายละเอียดโครงการการบริหารจัดทำกลุ่ม
   ส่วนแผงโซล่าเซลผมยังไม่รู้รายละเอียด  
 

นายประยูร  ขุนสุวรรณ  เรียน ท่านประธานสภา/ปลัด/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.ท่าวัด เรื่องไฟฟ้าต้นเดียวยังไม่มีการแก้ไขท่านเลขานายกให้รายละเอียดที่ประชุมด้วยว่าการออกซ่อม
   คงเหลือหมู่ไหนบ้างส่วนไฟฟ้าแสงสว่างให้สำรวจมาใหม่เพ่ือให้ครบจำนวนที่จะว่าจ้างรอบที่ ๒ 
 

นายสุทะ  ขันทีท้าว  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานายกฯอบต. ครับไฟฟ้าหมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจดยังไม่ได้แก้ไขครับเพราะรถเข้าไม่ได้ ส่วนรายการที่ออกซ่อมกับ
   ช่างโยนั้นเหลือหมู่ที่ ๒,๓,๙ เพราะช่วงที่ออกซ่อมนั้นไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ครับผม 
 



นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางแวงน้อยก็ดับมาเป็นเดือนแล้วคะอยากได้รถกระเช้าคงจะดีเพ่ือการซ่อมแซมไฟฟ้าและ
   ตัดต้นไม้เวลาเกิดเหตุวาตภัย 
 

นายสยาม  นาไพรวัน  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา/ปลัด ถ้าหาก อบต.ท่าวัด เรามีความจำเป็นจริงๆต้องตั้งโอนเป็นรายการใหม่ อยู่ที่สภาเราครับจะ
   อนุมัติหรือไม่ รวมแล้วประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
 

นายบุญล้น  หานุภาพ  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ขอเรียนถามเรื่องย้ายหม้อแปลงของบ้านหนองโกน้อยที่อยู่กลางหมู่บ้านไม่ทราบว่า เรื่องไปถึง
   ไหนแล้วครับเพราะได้ส่งหนังสือมานานแล้ว 
 

นายปอง  ราชบุรี  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอแจ้งความเดือดร้อนถนนสัญจรลำบากมากเส้นลำห้วยหนองหัววัวเพราะตอนนี้การอยากจะ
   ปรับปรุงโครงการพัฒนาให้ทันท่วงทีเพราะชาวบ้านเขาลำบากมากครับ 
 

นายสยาม  นาไพรวัน  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภา/ปลัด การแจ้งความเดือดร้อนของหมู่บ้านขบวนการทางงบประมาณเพราะฉะนั่นต้องสำรวจว่าอยู่ใน
   แผนพัฒนาหรือเปล่าช่วงปรับแผนพัฒนาค่อยว่ากันครับ 
 

นายอนุชิต  อภิรักษ์  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ขอหารือการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนเพราะอยู่นอกพ้ืนที่ตำบลท่าวัดเป็นเขต
   ของขุนทองพอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 

นายประยูร  ขุนสุวรรณ  เรียน ท่านประธานสภา/ปลัด/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.ท่าวัด ครับผมได้ผสานงานกับท่านนายกขุนทอง/โนนสำราญ/โนนจาน ส่วนโครงการของขุนทองได้
   อนุเคราะห์งบประมาณจากทางแยกน้ำประปา-นานายสุทัศน์  ภูมูล เขตของบ้านหนองโดน 
   ส่วนโครงการที่เดือดร้อนกว่าคือเส้นหนองไห - สระสี่เหลี่ยม ยังรอการพัฒนาเพ่ือความรวดเร็ว
   ต้องเฉลี่ยงบประมาณของตนเองและประชาชนที่ใช้เส้นทางนั้นผมก็จะช่วยเป็นเจ้าภาพให้ด้วย 
 
 
 

-๗- 
 

นางทองจันทร์  นาเพ็ก  เรียน ท่านประธานสภา/นายก/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอเรียนถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากบ้านโนนโจด-บ้านลาด ตอนนี้ว่าช่างขอ
   สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแล้วจะมีการอนุมัติช่วงไหนและขอไปที่ใดคะเพราะชาวบ้านก็
   ถามมามากมายเพราะงบประมาณนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วช่วยติดตามให้ด้วยนะคะ 
 

นายประยูร  ขุนสุวรรณ  เรียน ท่านประธานสภา/ปลัด/สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.ท่าวัด ครับในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีการอนุมัติมาแล้วเห็นแต่เส้นทางจากฉางข้าวถึงโนนต้น
   ตาลเขตของท่าวัดส่วนถนนเส้นหลุบกุงยังไม่มีการอนุมัติเพราะว่ายังมีการฟ้องร้องกันอยู่ส่วน
   เรื่องวางท่อของหมู่ที่ ๑๐ ขั้นอยู่กับช่างออกสำรวจ/ประมาณการและเข้าสู่ขบวนการต่อไป 
 

ประธานสภาฯ   ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑ ที่จะให้รายละเอียดเรื่องการจัดทำโครงการ
   แบบกลุ่มอาชีพถือว่าเป็นผู้เชียวชาญขอให้ทุกหมู่บ้านส่งกลุ่มเข้ามานะครับ/สำรวจของเรื่อง



   ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือจะได้ครบจำนวนของการจ้างผู้รับเหมารอบที่ ๒ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ช่วยกิจการสภาฯได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีการประชุมสภาฯก็ครบ
   ตามระเบียบวาระแล้วถ้าไม่มีใครสอบถามประเด็นใด เพ่ิมเติมอีกผมขอปิดประชุม 
 

  ที่ประชุม เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 (ลงชื่อ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นายสยาม  นาไพรวัน)    ปลัด อบต. เลขานุการสภา ฯ 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์)   ประธานสภาฯ 
   

ความเห็นคณะกรรการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕ แล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
    (ลงชื่อ)    คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                (นายอนุชิต  อภิรักษ์) 
 

   (ลงชื่อ)    คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                (นายโชคทวี  ตาเกิด)                                                                               

 

    (ลงชื่อ)    คณะกรรการตรวจรายงานการประชุมฯ 
             (นางสาวสมภาร  มูลสุวรรณ)  
 
  
 
 
 
 
 


